

**BÀI THAM LUẬN**  
**TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2024**  
**Chủ đề: Phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ 4,**  
**trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ.**

Kính thưa đồng chí Bí thư Đảng ủy.

Kính thưa toàn thể các đồng chí đảng viên dự Hội nghị.

Chi bộ 4 trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ được thành lập theo Quyết định số 68-QĐ/ĐB ngày 12/12/2012 của Đảng bộ Sở Nội vụ về việc thành lập Chi bộ 4 trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ.

Chi bộ 4 hiện tại có 13 đảng viên chính thức, Chi ủy gồm 3 đồng chí (Bí thư, Phó Bí thư và Chi ủy viên).

Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2024 của Đảng bộ Sở Nội vụ, thay mặt Chi bộ 4, tôi xin trình bày tham luận về một vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, đó là **“Công tác phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ tại chi bộ 4 trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ”**.

Kính thưa các đồng chí.

Sinh hoạt chi bộ là hình thức tổ chức sinh hoạt của tổ chức Đảng cấp cơ sở, nơi đảng viên thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ của mỗi đảng viên. Đây là phương tiện để đảm bảo sự công bằng, dân chủ trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

**Theo Quy chế làm việc của Đảng, dân chủ trong sinh hoạt chi bộ được thể hiện qua các nội dung như:**

Dân chủ trong việc thảo luận các vấn đề chung của chi bộ: Đảm bảo mọi đảng viên đều có cơ hội đóng góp ý kiến.

Dân chủ trong việc bầu cử, bổ nhiệm các chức danh trong chi bộ: Quy trình bầu cử phải công khai, minh bạch.

Dân chủ trong việc giám sát và kiểm tra hoạt động của chi bộ: Đảng viên có quyền và nghĩa vụ tham gia giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ.

**Ý nghĩa của việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ:**

Tăng cường tính đoàn kết, thống nhất trong chi bộ: Khi đảng viên được tham gia ý kiến, được lắng nghe và đóng góp, họ sẽ cảm thấy gắn bó và có trách nhiệm với tổ chức hơn. Từ đó, tạo ra sự đồng thuận cao trong các quyết định của chi bộ.

Giúp nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ: Các quyết định, nghị quyết được thông qua trong quá trình sinh hoạt dân chủ sẽ mang tính khả thi và sát thực tế hơn, vì chúng được xây dựng trên cơ sở lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp từ các đảng viên.

Phát huy sáng kiến, cải tiến công tác của chi bộ: Khi đảng viên tham gia ý kiến một cách dân chủ, họ sẽ đưa ra những sáng kiến, giải pháp hiệu quả hơn trong công tác, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công việc chung của chi bộ.

Tạo sự công bằng, minh bạch trong công tác Đảng: Việc phát huy dân chủ giúp công tác Đảng trở nên công khai, minh bạch hơn, tránh được tình trạng độc đoán, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và sức mạnh của chi bộ.

#### **Công tác phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ 4:**

Phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng không chỉ là một nguyên tắc quan trọng trong xây dựng Đảng mà còn là nền tảng để phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân. Khi dân chủ được thực hiện đúng đắn, công tác Đảng sẽ trở nên minh bạch, hiệu quả hơn, đồng thời góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, làm cho Đảng ngày càng vững mạnh và có đủ năng lực lãnh đạo đất nước phát triển. Tại Chi bộ 4, Chi ủy thường xuyên tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

- Trong sinh hoạt chi bộ, các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng đều được thảo luận công khai, dân chủ, bảo đảm mọi đảng viên đều có cơ hội đóng góp ý kiến. Khi đưa ra các quyết định, các ý kiến từ đảng viên luôn được Chi ủy lắng nghe và xem xét một cách nghiêm túc, không có sự phân biệt. Các quyết định của chi bộ phải phản ánh đầy đủ ý kiến đóng góp của mọi đảng viên.

- Trong các kỳ đại hội hoặc trong quá trình bầu chọn các chức danh, việc bầu cử đều được tổ chức công khai, công bằng, không có sự can thiệp, áp đặt từ bất kỳ cá nhân nào. Quy trình bầu cử các chức danh lãnh đạo trong Đảng theo thẩm quyền của Chi bộ đều được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của từng đảng viên.

- Mỗi đảng viên đều có quyền tham gia giám sát, kiểm tra các hoạt động của Chi bộ. Công tác giám sát không chỉ dành cho các tổ chức lãnh đạo mà còn áp dụng đối với từng đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đảng viên có quyền tham gia các cuộc thảo luận, đóng góp ý kiến về các vấn đề quan trọng của chi bộ, tham gia đầy đủ các hoạt động của Đảng, từ sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề cho đến các công tác thực tiễn.

- Các buổi sinh hoạt chi bộ được tổ chức định kỳ, đúng quy định, tạo cơ hội cho các đảng viên tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận và giám sát. Các thông tin liên quan đến hoạt động của chi bộ đều được cung cấp đầy đủ và kịp thời cho các đảng viên, đảm bảo sự minh bạch trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo của chi bộ.

- Chi bộ luôn tạo mọi điều kiện cho đảng viên trẻ được tham gia các cuộc thảo luận, sinh hoạt chính trị, giúp họ phát huy năng lực và đóng góp sáng kiến mới.

- Chi ủy luôn phát huy vai trò của mình trong việc tiếp nhận và lắng nghe ý kiến đóng góp của đảng viên và quần chúng trong đơn vị đối với các quyết định, chủ trương của Đảng. Điều này giúp Đảng gần gũi hơn với quần chúng và nâng cao tính thực tiễn trong các chủ trương, chính sách.

#### **Hạn chế trong công tác phát huy dân chủ tại chi bộ 4.**

Trong sinh hoạt chi bộ, việc thảo luận dân chủ chủ yếu là các đảng viên chủ chốt, còn những đảng viên khác ít tham gia phát biểu ý kiến.

#### **Giải pháp nâng cao công tác phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ**

Để nâng cao hiệu quả công tác phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, chúng ta cần thực hiện một số giải pháp sau:

*Một là*, Chi bộ cần xây dựng một không gian sinh hoạt dân chủ, công khai, nơi mà mọi đảng viên đều có thể tự do thể hiện quan điểm, không sợ bị áp lực hay phân biệt.

*Hai là*, Quy trình sinh hoạt cần được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và minh bạch. Các nội dung sinh hoạt cần được chuẩn bị kỹ trước khi sinh hoạt để đảng viên có thể tham gia thảo luận một cách hiệu quả.

*Ba là*, Công tác bầu cử, bổ nhiệm các chức danh trong chi bộ phải được tiến hành công khai, minh bạch và công bằng, tránh tình trạng lợi dụng quyền lực để quyết định một cách chủ quan.

*Bốn là*, Chi bộ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo rằng các hoạt động của chi bộ luôn được thực hiện đúng quy định và có sự tham gia đóng góp của mọi đảng viên.

*Năm là*, Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và tạo cơ hội cho đảng viên trẻ tham gia vào các hoạt động của chi bộ, để họ có thể đóng góp ý kiến và sáng tạo trong công việc.

Công tác phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng Đảng ở cơ sở. Khi phát huy được dân chủ, chi bộ sẽ phát triển vững mạnh, hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng. Chính vì vậy, mỗi đảng viên chúng ta cần nhận thức rõ vai trò của mình trong việc tham gia, đóng góp ý kiến, giám sát và kiểm tra các hoạt động của chi bộ, nhằm góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Kính thưa toàn thể Hội nghị!

Trên đây, tôi vừa trình bày tham luận “Phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ 4 trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ”. Xin cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe.

Cuối cùng, kính chúc các đồng chí thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí./.